

# Đi du lịch Cần Thơ

*Từ lâu, với danh tiếng Tây Đô, Cần Thơ không chỉ được biết đến là vựa lúa của cả nước mà Cần Thơ còn là nơi thu hút du khách : miền quê gạo trắng, nước trong.*

Chợ nổi Cái Răng, nằm trên sông Cái Răng cách TP. Cần Thơ 6 km là một trong các chợ nổi được du khách trong và ngoài nước biết tiếng, chợ nhóm trên sông từ 5-10 giờ sáng, các mặt hàng trái cây tùy theo mùa vụ: cam, quýt, bưởi, xoài, mận, cóc, ổi...được các nhà vườn mang đến chợ bán cho các ghe lớn có trọng tải 20-30 tấn mua gom chuyển về các xe tải chờ các mặt hàng rau củ từ Đà Lạt về bán lại cho các ghe nhỏ toả ra tận các vùng nông thôn sâu các tỉnh lân cận. Để phục vụ lượng khách, hàng trăm ghe hàng bán tạp hoá, đến các hàng bán tạp hoá, đến các ghe cung cấp các dịch vụ sửa chữa, xăng dầu cũng cùng góp mặt cho bộ mặt sung túc của chợ nổi.



Đi tiếp khoảng 9 km, du khách đi qua các địa danh nổi tiếng trong câu hò Nam Bộ: "*Cái Răng, Ba Láng, Vàm Xáng, Phong Điền...anh thương em cho bạc cho tiền...*" là chợ nổi Phong Điền cũng nổi danh bởi sức hấp dẫn và sinh hoạt rộn rịp đặc trưng trên sông nước của một vùng quê trù phú. Phong Điền từ lâu cũng đã nổi tiếng với các loại trái cây : cam sành, cam mật, quýt tiêu...thời gian thuận lợi nhất để tham quan chợ nổi Phong Điền từ 6-8 giờ sáng.

Xuôi về hướng Sóc Trăng theo quốc lộ 1A, cách Cần Thơ 33 km nơi kênh Ngã Bảy chảy về bảy ngả, chợ nổi Phụng Hiệp một trong các chợ nổi nổi tiếng cả vùng đồng bằng, hàng ngày chợ nổi này có hàng trăm ghe xuồng nhóm họp mua bán trao đổi các loại hàng hoá nông sản, thực phẩm, các loại trái cây và đặc trưng của chợ Ngã Bảy là du khách có thể tham quan, thưởng thức hương vị các món ăn đặc sản chế biến từ các loại rắn, rùa, chim, chuột đồng và mua các loại rượu rắn về làm quà biếu.

Không chỉ hấp dẫn du khách phương xa, để có giây phút thư giãn trong các ngày nghỉ cuối tuần du lịch vườn. Du khách có thể thưởng thức ngắm nhìn phong cảnh xanh tươi êm đềm của vùng sông nước và thưởng thức các món ăn đặc trưng của đồng bằng Nam bộ : cá lóc nướng trui, cháo gà xé phay, bánh tráng cuốn tép, thịt heo luộc...Du khách có thể đến thăm các điểm vườn cách TP. Cần Thơ khoảng 29 km đường sông thuộc xã Phú Hữu, Châu Thành; vườn du lịch Mỹ Khánh, Châu Thành nằm trên bờ sông Cái Răng cách TP Cần Thơ khoảng 10 km, vườn bác Sáu Dương cách Cần Thơ 15 km, vườn Tân Long cách TP Cần Thơ khoảng 20 km.

Để tìm hiểu lịch sử phát triển kiến trúc, văn hoá đặc trưng của Cần Thơ, du khách có thể đến thăm bên Ninh Kiều tại trung tâm thành phố Cần Thơ, khu nhà cổ Bình Thủy, mộ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, mộ Phan Văn Trị, đặc biệt là đến thăm đình Bình Thủy đứng vào dịp lễ Thượng Điền (12,13,14 tháng tư âm lịch, và Hạ Điền 14,15 tháng chạp âm lịch). Đình Bình Thủy cách TP Cần Thơ khoảng 6km, xây dựng vào thế kỷ 19, được chính phủ công nhận là di tích văn hoá; các khu di tích lịch sử trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ: căn cứ Tỉnh uỷ Phương Bình, Bảo tàng lực lượng vũ trang QK 9 và Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh ĐBSCL, di tích chiến thắng Tầm Vu...



Và để giới thiệu cho du khách muốn tìm hiểu về các tiến bộ khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp, hình ảnh vùng nông thôn mới trù phú của ĐBSCL, công ty du lịch Cần Thơ đã đưa vào danh mục các điểm tham quan: Viện nghiên cứu lúa đồng bằng sông Cửu Long nằm trên quốc lộ 91A Ô Môn, Cần Thơ là nơi tập trung nghiên cứu lai tạo các giống lúa có năng suất cao bằng phương pháp chuyên nạp gen, viện là thành viên của Viện lúa quốc tế IRRI; Đại học Cần Thơ, trung tâm đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long với trên 10 khoa chuyên ngành nông nghiệp, sư phạm, y, kinh tế và các trung tâm nghiên cứu ứng dụng hàng năm đào tạo trên 2.000 cử nhân, kỹ sư, nông trường Sông Hậu, nằm cách Cần Thơ 30 km thuộc huyện Ô Môn, Cần Thơ. Nông trường Sông Hậu được xem là mô hình tiên tiến cho việc phát triển kinh tế, đời sống văn hoá nông nghiệp của vùng nông thôn Nam Bộ.